

# VŨ THƯ Chủ động phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa

Trên 8.000ha lúa mùa của Vũ Thu đang trong giai đoạn phân hóa đồng loạt cuối để nhánh. Qua kiểm tra, đồng ruộng Vũ Thu phát sinh các đối tượng sâu gây hại với mật độ cao hơn hẳn so với cùng kỳ các năm trước, đặc biệt rầy lưng trắng gây nguy cơ lây truyền bệnh lùn sọc đen. Huyện và các địa phương triển khai sớm và quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh nhằm bảo vệ an toàn diện tích lúa mùa.



Nông dân xã Nguyễn Xá phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa.

Vụ mùa năm nay, tỷ lệ cơ cấu giống lúa có tiềm năng năng suất cao như BC15, TBR225, TBR-1, Thiên ưu 8 trên địa bàn huyện Vũ Thu chiếm 56% diện tích, còn lại là các giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm, T10, nếp thơm... Ông Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Do ảnh hưởng của thời tiết và đợt mưa úng đầu vụ, nhiều diện tích phải gieo cấy lại nên hiện tại lúa mùa sinh trưởng ở mức độ trung bình, không đồng đều giữa các trà lúa; dự kiến thời gian lúa trở bông tập trung từ ngày 5 - 15/9, rải rác đến hết tháng 9. Đặc biệt, tỷ lệ các đối tượng sâu hại xuất hiện trên đồng ruộng với mật độ cao như sâu cuốn lá nhỏ có mật độ từ 2,88 - 3,5 con/m<sup>2</sup>, nơi cao từ 10 - 20 con/m<sup>2</sup>, cá biệt từ 30 - 40 con/m<sup>2</sup>; sâu đục thân hai chấm

có mật độ cao và có nguy cơ gây hại rất nặng cho trà lúa trở sau ngày 15/9; rầy lưng trắng xuất hiện sớm, trung bình 300 - 500 con/m<sup>2</sup>, nơi cao từ 3.000 - 4.000 con/m<sup>2</sup>, mật độ này cao đột biến so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, rầy lưng trắng xuất hiện chính là điều kiện thuận lợi lây truyền vi rút gây bệnh lùn sọc đen trên đồng ruộng. Vũ Thu lại là huyện có diện tích lúa trở bông sớm so với toàn tỉnh, nếu đợt sâu bệnh này gây hại cây lúa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, an toàn của lúa mùa. Ông Lại Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước tình hình lúa mùa phát sinh nhiều loại sâu bệnh phức tạp có thể ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa cuối vụ, UBND huyện khẩn trương vào cuộc chỉ đạo, triển khai sớm công tác phòng, trừ sâu bệnh. Huyện liên tiếp

ban hành các văn bản đơn đốc và hướng dẫn; tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương, HTXNN thực hiện sớm và quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn cho lúa mùa. Nhằm bảo vệ an toàn lúa mùa, UBND huyện phát động đợt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm cho toàn bộ diện tích lúa mùa từ ngày 12 - 15/8. HTXNN Nguyễn Xá mở thêm 2 điểm cung ứng thuốc trừ sâu tại thôn Ngô Xá và thôn Thái (do địa bàn xa trung tâm xã) để phục vụ nông dân phun thuốc nhanh, thuận tiện hơn. Nguyễn Xá phấn đấu hoàn thành đợt phòng, trừ cho 100% diện tích lúa mùa ngay trong ngày 12 và 13/8. Với sự vào cuộc sớm và quyết liệt của huyện và các địa phương, Vũ Thu phấn đấu hoàn thành đợt phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao nhằm bảo vệ an toàn lúa mùa, góp phần giành mục tiêu đạt năng suất 60 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 48.000 tấn thóc trong vụ mùa này.

giống lúa chủ lực là BC15 nên đến nay 273ha lúa mùa của nông dân Nguyễn Xá (Vũ Thu) sinh trưởng, phát triển khá đồng đều, lúa đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng. Ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc HTXNN Nguyễn Xá cho biết: Tương tự các địa phương trong huyện, năm nay, đồng ruộng của địa phương cũng xuất hiện các loại sâu hại với mật độ cao đột biến. Các loại bệnh có biểu hiện giảm, rải rác có diện tích lúa bị bệnh khô vằn nhẹ nhưng với phát sinh của rầy lưng trắng thì nguy cơ nhiễm bệnh lùn sọc đen cao. Theo chỉ đạo của huyện và xã, HTXNN Nguyễn Xá phát động nông dân tiến hành đợt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm từ ngày 12 - 15/8. HTXNN phối hợp với Đài Truyền thanh xã và 4/4 cơ sở thôn thường xuyên tuyên truyền để nông dân nắm vững lịch phun, kỹ thuật phun thuốc "4 đúng". Trong đợt này, HTXNN Nguyễn Xá mở thêm 2 điểm cung ứng thuốc trừ sâu tại thôn Ngô Xá và thôn Thái (do địa bàn xa trung tâm xã) để phục vụ nông dân phun thuốc nhanh, thuận tiện hơn. Nguyễn Xá phấn đấu hoàn thành đợt phòng, trừ cho 100% diện tích lúa mùa ngay trong ngày 12 và 13/8.

Với sự vào cuộc sớm và quyết liệt của huyện và các địa phương, Vũ Thu phấn đấu hoàn thành đợt phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao nhằm bảo vệ an toàn lúa mùa, góp phần giành mục tiêu đạt năng suất 60 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt 48.000 tấn thóc trong vụ mùa này.

QUYNH LƯU

# ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, ngay từ đầu năm 2017, **Đội Quản lý thị trường số 4 đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, góp phần ngăn chặn kịp thời những hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện Thái Thụy.**



Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy tổ chức tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng.

6 tháng đầu năm 2017, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn huyện Thái Thụy khá ổn định, không để xảy ra hiện tượng găm hàng hóa đối với các mặt hàng như bánh kẹo, nước giải khát, hàng tiêu dùng thiết

yếu, xăng dầu, vật tư nông nghiệp dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Theo ông Nguyễn Thái Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4: Nhằm đấu tranh hiệu quả với các hoạt động kinh doanh trái phép, giữ vững ổn định thị

trường, ngay từ đầu năm 2017, Đội đã phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến thị trường và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

về kinh doanh quân áo, chân ga gói đệm, vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các ngành hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, xe đạp điện, các hoạt động hành nghề trong lĩnh vực y tế... 6 tháng đầu năm, Đội đã tiến hành kiểm tra 245 lượt, phát hiện và xử lý 85 vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, thu nộp ngân sách nhà nước gần 102 triệu đồng. Đáng chú ý, quá trình sát địa bàn, Đội đã phát hiện một số hành vi vi phạm về kinh doanh mặt hàng cấm, hàng lậu, mặt thu 29 bao thuốc lá, 1 thùng nho khô, 12 mũ bảo hiểm và một số hàng hết niên hạn sử dụng, tổng trị giá gần 3 triệu đồng. Trước tình trạng hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả xuất hiện trên địa bàn, Đội đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện và

Bắc Hải là xã thuần nông, xa trung tâm huyện, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi tập thể phục vụ an sinh xã hội thiếu và xuống cấp trầm trọng. Do vậy, ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng NTM, xã đã gặp rất nhiều khó khăn. Song nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, thời gian qua, phong trào hiến đất, hiến công, hiến của xây dựng hạ tầng nông thôn được người dân Bắc Hải hưởng ứng tích cực. Ông Trần Thế Phiệt, Bí thư Chi bộ thôn An Nhân Bình cho biết: Hiện nay, toàn bộ 4,7km đường giao thông của thôn đã được bê tông hóa, rộng rãi theo đúng tiêu chí NTM. Ngoài sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, người dân trong thôn đã tích cực đóng góp tiền của, ngày công, trung bình mỗi khẩu đóng góp gần 2 triệu đồng, cá biệt có nhiều đoạn đường mỗi khẩu đóng góp 3 triệu đồng. So với mức thu nhập hiện nay của người dân thì đây là khoản đóng góp rất lớn song mọi người đều vui vẻ, đồng thuận.

Không chỉ có thôn An Nhân Bình, hiện nay, tất cả đường giao thông trong xã đều đã được cứng hóa theo tiêu chí NTM với 2,7km đường trục xã; 4,8km đường trục thôn; 26,4km đường nhánh cấp I và toàn bộ ngõ xóm làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn nơi đây. Ngoài ra, xã còn xây dựng được 1,8km đường giao thông trục chính nội đồng và hiện đang tiếp tục tiến hành triển khai xây dựng. Đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp gần 10,2 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận song quá trình xây dựng NTM ở Bắc Hải vẫn còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn thiếu, mức huy động từ các nguồn khác thấp... Đây là nguyên nhân chính khiến chương trình xây dựng NTM của địa phương

# BẮC HẢI Gian nan về đích nông thôn mới

Triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2011 song đến nay xã Bắc Hải (Tiền Hải) mới hoàn thành 12/18 tiêu chí (không phải thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn). Để có thể cán đích NTM vào năm 2019 đúng theo lộ trình đề ra cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

khó có thể về đích như mục tiêu đã đề ra. Ông Phạm Đại Hoàng, Trưởng thôn Nam Trạch cho biết: Thôn hiện có hơn 2.000 khẩu với thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp, do đó việc huy động đóng góp của người dân còn nhiều khó khăn. Về xây dựng cơ sở hạ tầng NTM, ngoài 5km đường giao thông đã được cứng hóa theo đúng tiêu chuẩn, thôn vẫn chưa xây dựng sân thể thao, nhà văn hóa (mọi cuộc họp vẫn phải họp nhờ nhà dân); hệ thống kênh mương tuy đã xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn chưa được cứng hóa do không huy động được nguồn vốn. Để hoàn thành các công trình, thôn rất cần sự hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh phí từ ngân sách, nếu hoàn toàn dựa vào sức dân thì rất khó khăn do khi xây dựng đường giao thông người dân đã đóng góp khá nhiều trong khi thu nhập lại

thấp nên khó có thể huy động thêm. Theo ông Lê Văn Bàn, Chủ tịch UBND xã Bắc Hải, hiện toàn xã còn 5/7 thôn chưa có nhà văn hóa; tỷ lệ kênh mương được cứng hóa mới đạt 27%; đường giao thông nội đồng được cứng hóa mới đạt 38%; cơ sở vật chất của các trường học vẫn chưa đạt chuẩn... Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào năm 2019, xã cần huy động nguồn kinh phí khoảng 23,9 tỷ đồng. Trong điều kiện thu nhập của người dân thấp, nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất chậm, giá mặt bằng thấp, việc huy động các nguồn lực khác gặp rất nhiều khó khăn, để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trong thời gian tới, xã tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, nâng lực quản lý, điều hành của chính quyền, huy động mọi nguồn lực

ĐÀO QUYÊN



Đường vào xã Bắc Hải.

các xã, thị trấn tăng cường phổ biến văn bản của nhà nước, giúp các chủ kinh doanh nắm bắt, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện hàng giả, không mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của Đội Quản lý thị trường số 4 còn gặp không ít khó khăn xuất phát từ đặc điểm Thái Thụy là huyện rộng với 48 xã, thị trấn, giao thông đi lại khó khăn, đối tượng kinh doanh ngày một tinh vi, phương thức kinh doanh thị đa dạng trong khi lực lượng của Đội mỏng. Để chủ động ngăn chặn hoạt động kinh doanh trái pháp luật góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian tới, Đội Quản lý thị trường

số 4 tiếp tục tăng cường công tác điều tra, trinh sát, phối hợp tốt với chính quyền xã, kiểm tra đột xuất, đặc biệt đối với hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra một số lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh đến các hộ buôn bán, kinh doanh trên địa bàn, hướng dẫn người dân lựa chọn và phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng; duy trì hoạt động kiểm tra về công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

TRẦN TUẤN



Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

# THÀNH PHỐ Phấn đấu gieo trồng trên 900ha cây màu vụ đông

Vụ đông năm 2017 - 2018, thành phố Thái Bình phấn đấu gieo trồng trên 900ha cây màu vụ đông, trong đó rau các loại 450ha, khoai tây 150ha, dưa bí các loại 150ha, khoai lang 80ha và một số cây trồng khác. Các xã có diện tích sản xuất tăng vụ lớn là Vũ Phúc, Vũ Lạc, Vũ Chính, Đông Mỹ...

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, mở rộng trà rau màu sớm và trà muộn, giảm trà trung; áp dụng các biện pháp quản lý cây trồng, quản lý dịch hại, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc, phân giải nhanh trong môi trường, có thời gian cách ly ngắn... góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất và thu nhập cho người làm nông nghiệp. Phấn đấu giá trị cây màu vụ đông đạt trên 60 triệu đồng/ha.

# 6/10 phường nội thành triển khai thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe cơ giới

Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ chính quá trình thu gom rác thải sinh hoạt, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đã triển khai thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe cơ giới tại 2 phường Bó Xuyên, Phú Khánh. Người dân bỏ rác 1 lần/ngày; thời gian thu gom rác từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Sau 6 tháng triển khai, mô hình đã góp phần tạo thói quen bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; đồng thời, nâng cao ý thức của người dân trong việc cùng tham gia xây dựng, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Hiện mô hình đã được nhân rộng thêm tại 4 phường nội thành: Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Lê Hồng Phong, Quang Trung.

MINH NGUYỆT